



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thebetter, thestatestimes, thereporter)</p> <p>- ทพญ.ศรียุทธา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความสำเร็จนโยบาย "30 บาท รักษาทุกโรค" ในงาน "10 เดือนที่ไม่รอ ทำต่อให้เต็ม 10" ของพรรคเพื่อไทย (พท.) ซึ่งรัฐบาลไทยรักไทยเริ่มนำร่องบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค เมื่อวันที่ 1 เม.ย.44 ใน 6 จังหวัดและขยายครอบคลุมทั้งประเทศ ในเวลาไม่ถึง 1 ปี ทำให้คนไทยได้รับการรักษาเท่าเทียมกัน และต้องการสร้างระบบข้อมูลคนไข้ให้เชื่อมโยงกัน ระบบจองนัดคิว เลือกรวัน เวลา เลือกหมอได้ ชทำให้ในปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพในระบบสาธารณสุขเกิดขึ้นจริง 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นจริงใน 137 วันแรกของการจัดตั้งรัฐบาล นำร่อง 4 จังหวัดแรกสำเร็จในเดือน ม.ค. 67 และจะครบทั้ง 77 จังหวัด ถือเป็นก้าวปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี เป็นการต่อยอดจากที่เคยทำไว้เมื่อ 23 ปีที่ผ่านมาแล้ว พร้อมกล่าวถึงผลสำเร็จนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุ 11 - 25 ปี ทำได้แล้ว 1.668 ล้านโดส จากเป้าหมาย 5 ล้านคน ภายในปี 2568 นโยบาย 50 เขต 50 รพ. เปิดรพ.เขตแล้ว 2 แห่ง คือ รพ.นพรัตนธานี คุ้มเกล้า (มีนบุรี) และรพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมีแผนขยายเพิ่มอย่างน้อย 10 แห่ง ภายในปี 2570 รวมทั้งตั้งสถานชีววิบาลในชุมชนแล้ว 166 แห่งทั่วประเทศ และครบทุกตำบลภายในปี 2570</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>กรม.ชุดใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, เนชั่น, สวพ.91, linetoday, thejournalistclub, thestandard, thebangkokinsight, thebetter, workpointtoday, newtv., mcot, sondhitalk, news1live, ch7)</p> <p>- เมื่อเวลา 18.05 น. วันที่ 3 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ ฝ้าพูละองธฤตีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่</p>	
<p><b>นายกฯพบประชาชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ opt-news</p> <p>- รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้เตรียมโครงการออกเดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด แบบคำไหนดอนนนั้น หรือทัวร์นกขมิ้น โดยจะเริ่มต้นลงพื้นที่ “4 ปุรี” ได้แก่ 10 พ.ค. จ.สุพรรณบุรี , 11 พ.ค. จ.กาญจนบุรี , 12 พ.ค. จ.ราชบุรี , 13 พ.ค. จ.เพชรบุรี และ 14 พ.ค. ประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบุรี รวมทั้งจะจัดรายการนายกฯ พบประชาชนเดือนละครั้ง ผ่านสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที สถานีวิทยุ อสมท. และช่องทางสื่อโซเชียล สื่อออนไลน์ เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ค.</p>	
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.เป็นอีกหนึ่งนโยบายและความรับผิดชอบใหญ่ของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. คนใหม่ ที่ต้องบริหารจัดการให้ราบรื่น จากข้อมูลของ สวรส. พบว่ามี รพ.สต.ทั่วประเทศทั้งหมด 9,872 แห่ง ถ่ายโอนจาก สธ. ไปอยู่กับ อบจ. แล้ว 4,276 แห่ง คิดเป็น 43.31% ยังไม่ถ่ายโอน 5,596 แห่ง คิดเป็น 56.69% มี อบจ. รับถ่ายโอนแล้ว 62 จังหวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยังมีอีก 14 จังหวัดไม่รับถ่ายโอน เฉพาะปี 2566-2567 มีการถ่ายโอนมากถึง 4,197 แห่ง ใน 49 อบจ. ซึ่งถือเป็นบิกล๊อต และพบปัญหาระหว่างการถ่ายโอน หลายฝ่ายเชื่อว่ารมต.สมศักดิ์จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทิศทางการถ่ายโอนดีขึ้น</p>	
<p><b>ยาฉีดรักษาผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตกำเริบ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขาดการกินยาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถยับยั้งได้ โดยการสนับสนุนผลักดันการนำยาฉีดชนิดออกฤทธิ์ยาวคุณภาพสูงเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ยอมกินยา ฉีดเพียงครั้งเดียวออกฤทธิ์ได้ 1 เดือน โดยล่าสุดสธ. กรมสุขภาพจิต และสปสช. ได้มีมติร่วมกันให้ดำเนินการผลักดันการนำยาฉีดจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงก่อความรุนแรงต่อสังคม (SMI-V) โดยระยะแรกมีงบประมาณจาก สปสช. จำนวน 32 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อยา และกรมสุขภาพจิตสมทบอีก 7 แสนบาท เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ขั้นตอนต่อไปจะเสนอ บอร์ดสปสช.พิจารณา</p>	
<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, linetoday, thebangkokinsight, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์อากาศร้อน ว่า จากการเฝ้าระวังค่าดัชนีความร้อนของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.ถึงปัจจุบัน พบส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันตรายมาก (สีแดง) หรือมากกว่า 52 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดเจ็บป่วยจากความร้อน โดยเฉพาะฮีตสโตรกซึ่งเป็นอาการที่รุนแรง อาจทำให้เสียชีวิตได้ ในปีนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้ว 38 ราย พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางและภาคตะวันตก ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และดื่มสุราเป็นประจำ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าค่าดัชนีความร้อนจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วงวันที่ 4-6 พ.ค.นี้ อาจมีบางพื้นที่ที่มีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมากใน 12 จังหวัด ได้แก่ ยะลา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, ชลบุรี, ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ระยอง, จันทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เตือนให้ประชาชนสังเกตอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากความร้อนได้</p>	
<p><b>ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, optnews, thereporter, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Self-sampling เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test อยู่ในสิทธิประโยชน์ที่ สปสช. ได้เพิ่มให้กับสตรีไทย อายุ 30-60 ปี ทุกสิทธิทั่วประเทศ ที่ไม่เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปี รับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหา HPV DNA จากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ฟรี ตรวจสอบสถานบริการใกล้บ้านเพื่อรับชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองได้ที่แอปเป่าตัง หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandstory, thereporter, hfocus, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 1 พ.ค. 67 พบผู้ป่วย 26,511 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 1.6 เท่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก 5-14 ปี จำนวน 7,782 ราย และพบผู้เสียชีวิต 29 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป โดยผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน และผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พบสูงสุดในกลุ่มโรงเรียนและโรงแรม จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อเปิดเทอมช่วงกลาง พ.ค. นร.จะได้อบรมจากโรคไข้เลือดออก และย้ำเตือนให้ประชาชนทายากันยุง โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อสู่ชุมชน หากมีอาการสงสัยป่วยไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้สูงลอย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีผื่น มีจุดเลือดที่ลำตัว ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ยาลดไข้ที่ปลอดภัยคือยาพาราเซตามอล หลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งอาจมีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา ทั้งนี้ หากทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้ว ไข้ไม่ลดใน 1-2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>ทำลายแหล่งผลิต แคมพูกวนมือ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, siamnews, hfocus, thaitabloid, linetoday, brighttv., ch3, newtv)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ตำราตรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย.หลายแหล่งผลิต แชมพูสระผม ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำปลอมยี่ห้อดัง ราคาถูกกว่าความเป็นจริง ตรวจยึดของกลาง 56 รายการ รวมกว่า 779 ชิ้น มูลค่ากว่า 100,000 บาท จับกุมนายดำรงเดช อายุ 31 ปี ได้ที่บ้านพัก รับสารภาพซื้อขวดเปล่ามาจากร้านขายของเก่ามาคัดแยก ดูสูตรการทำจากยูทูบ นำไปขายตามตลาดนัดต่างจังหวัด โดยอ้างว่าเป็นสินค้าหลุด QC จากโรงงาน มีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โทษทั้งจำและปรับ</p> <p>ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หากผู้บริโภคนำสินค้าดังกล่าวไปใช้ อาจมีอาการแพ้ผื่นร่วน ผื่นหนึ่งเป็นผื่น เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แนะนำเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน หรือร้านค้าออนไลน์ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับยา ไม่สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ ต้องซื้อจากร้านยา หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายจากแพทย์ในสถานพยาบาลเท่านั้น</p>	
<p><b>อย.เตือนผลิตภัณฑ์ SCH+</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday, hfocus)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เตือนปชช. หลังรับเรื่องร้องเรียนพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำ Silver Colloidal Hydrogen-Oxygen Enrichment หรือ SCH+ ขายทางออนไลน์ ระบุสรรพคุณ “7 กลไกการฆ่าเชื้อโรคของแร่เงินนาโน..ลดภูมิแพ้” ซึ่งไม่มีจริง ไม่มีเลขขออนุญาต พร้อมแนะนำวิธีก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p><b>อบรม"หมอครอบครัว"ตรวจจีโนมิกส์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ได้ร่วมมือกับ กรมอนามัย ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์วิถีชีวิต) โดยมุ่งเน้นการตรวจจีโนมิกส์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเร่งรัดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายตามยีน (Nutrigenomics &amp; Exercise Genomics) เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ชะลอวัย ให้สอดคล้องกับการก้าวสู่สังคมสูงอายุ พร้อมสานต่อเทคโนโลยีจีโนมิกส์ สุขภาพยั่งยืน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เรื่อง CDS ผสมกับน้ำเกลือ 50cc ใช้หยอดตา ช่วยทำให้ฝ้าขาวในตาหาย มองเห็นได้ชัดขึ้น เป็นข้อมูลเท็จ และอาจเป็นอันตรายได้ ไม่มียาหยอดใด ๆ ในโลกที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า สามารถทำอย่างที่กล่าวอ้างได้ การรักษาที่ถูกต้องคือการพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาอาการของโรคตาเท่านั้น</p>	
<p><b>โรงงานพลุระเบิด ที่จ.สระบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, hfocus, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึง กรณีโรงงานพลุระเบิดที่จ.สระบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่า ได้สั่งการให้ สสจ.สระบุรี ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ซึ่งสสจ.จะเร่งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสารตกค้าง รวมถึงตรวจสอบสารเคมีที่มาจากควันและเขม่าด้วย เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ แต่จากรายงานล่าสุด ยังไม่พบผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ เนื่องจากผู้เสียชีวิตรับจ้างประกอบพลุเองที่บ้านในปริมาณที่เล็กน้อย ทำให้รัศมีการระเบิดไม่ขยายเป็นวงกว้าง แต่จะยังให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป</p>	
<p><b>เพลิงไหม้โกดังเก็บกากสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7)</p> <p>- นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านมารับการตรวจรักษาที่ร.พ.สนามชั่วคราวของร.พ.ภาชี ภายในวัดโคกม่วง โดยทีมแพทย์พยาบาลจะตรวจร่างกายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงโกดังอย่างละเอียด พร้อมกับทำประวัติ และจะนัดมาตรวจซ้ำอีกครั้ง ผลการตรวจร่างกายชาวบ้านในพื้นที่ 350 คน พบอาการป่วย 7 คน ส่วนใหญ่มีอาการระคายเคือง แสบจมูก แสบตา ตรวจสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 192 คน พบเครียดเล็กน้อย 9 คน เครียดหนัก 3 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.ปรัชญา พยัคฆ์เรือง ผอ.รพ.ภาชี เผยว่า วันนี้การฟุ้งกระจายของสารเคมีในอากาศได้เจือจางลงแล้ว ไม่มีผลกระทบ ไม่พบกลิ่น แต่ต้องระวังไว้ก่อน รออีก 2-3 วันจึงจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับมารพ. รวมทั้งทีมแพทย์ได้ออกตรวจดูอาการชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย ยา และเวชภัณฑ์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสจ.พระนครศรีอยุธยา ออกประกาศ รพ.ภาชี เปิดบริการแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินตามปกติ วันที่ 3 พ.ค. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีฯ ให้ความรู้การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ประชาชน เนื่องจากสารเคมีรั่วไหลมีอันตรายต่อชีวิต ได้แก่ มีอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ มีผื่นคัน และผิวหนังไหม้ร่วมด้วย นอกจากนี้ อาจมีสารก่อมะเร็ง โดยขึ้นอยู่กับชนิด ระยะเวลา และปริมาณ สารเคมีที่สัมผัส ขอให้ประชาชนควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ รพ.นพรัตนราชธานี มีสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุและที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ ติดต่อได้ที่โทร. 0 2517 4333</p>	
<p><b>ไฟไหม้โกดังเก็บกากสารเคมีที่ระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ch3</p> <p>- ที่วัดหนองพวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ช่วงบ่ายวันเดียวกันมีชาวบ้านกว่า 300 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โกดังเก็บกากสารเคมีบริษัท วิน โพรเซส จำกัด เมื่อวันที่ 22 เม.ย. มารวมตัวประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหา หลังจากนายกรัฐมนตริ่งพื้นที่มาแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทำหนังสือถึงนายกฯ ให้จัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 6 ประเด็นดังนี้ 1.ให้ขนย้ายสารเคมีออกจากพื้นที่ทันทีแล้วเสร็จภายใน 90 วัน 2.ดำเนินการทางกฎหมายตามคำพิพากษาของศาลโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับค่าชดเชย 3.การป้องกัน การรักษา การเยียวยา การติดตามผลด้านสุขภาพ 4.การเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ค่าที่พักที่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น 5.การฟื้นฟูระบบนิเวศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดิน น้ำ แหล่งน้ำ และผลกระทบอื่นๆ และ 6.ให้สั่งการตั้งคกก.ติดตามผลทุกข้อ มีตัวแทนชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จิตอาสา สื่อมวลชน หรือภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย</p>	
<p><b>กากแคดเมียม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, thaiPBS)</p> <p>- ความคืบหน้าการขนย้ายกากแคดเมียมกลับสู่ต้นทาง ในพื้นที่ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก ล่าสุด เตรียมนำล็อตแรกเข้าสู่โรงพักคอย หลังมารอตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.จาก 3 พื้นที่</p> <p>- นายกฤษพล สังข์วงษ์ ผู้จัดการขนย้ายขนส่งกากแคดเมียม กล่าวว่า ล่าสุด ได้ปรับปรุงโรงพักคอยที่สามารถนำกากแคดเมียมล็อตแรก 10 คัน เข้าสู่โรงพักคอยได้ ทำทุกอย่างตามมาตรฐาน ตั้งแต่การขนย้ายถุงบิ๊กแบ็กใส่แคดเมียมจะใช้รถเขี่ยหรือรถเครน โดยจะใช้เบลต์แทนโซยกถุงบิ๊กแบ็กวางไว้ในโรงพักคอย ประมาณ 2 เดือนเพื่อรอให้บ่อฝังกลบเสร็จสมบูรณ์ และชุดต่อไป พิจารณาวินเวลาเคลื่อนย้ายล็อตสอง ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้รถตู้คอนเทนเนอร์ รอบละ 10 คัน ทั้งหมด 420 เที่ยว หากล็อตแรก 10 คันย้ายสู่โรงพักคอยเสร็จสิ้น</p> <p>- ชาวบ้านโดยรอบ ยอมรับกังวล หากมีการฝังกลบไปแล้ว ถ้าบ่อไม่ได้มาตรฐาน จัดการไม่ดี ฝนตก อาจซึมปนเปื้อนดินส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันและการใช้ชีวิตต่อไป</p>	
<p><b>โรคหูดับ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายเดช เสนาะคำ นอก.จตุรัส สั่งการให้สนง.ปศุสัตว์ อ.จตุรัส สสอ.จตุรัส รพ.จตุรัส และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง Surface swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลหนองบัวใหญ่ 1 แห่ง และร้านจำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดเทศบาลหนองบัวใหญ่ 8 แห่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ Streptococcus suis ที่เป็นสาเหตุโรคหูดับ ทั้งนี้ ได้มีการมอบใบรับรองร้านจำหน่ายเนื้อ ตามโครงการปศุสัตว์ OK ให้แก่ร้าน เบทาโกร สาขาจตุรัส จำนวน 1 แห่ง</p>	
<p><b>เตือนภัย! ยาทรมานอด</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ นำทีมฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปปส.เชียงใหม่ และตำรวจ ลงพื้นที่ร้านขายยา ร้านอาหาร และ ผับบาร์ชื่อดังย่านถนนนิมมานเหมินท์ หลังพบมีการลักลอบขายยา ترامาดอล (Tramadol) หรือ ยาเขียวเหลือง ให้กลุ่มวัยรุ่นนำไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งการเสพและผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดอาการเคลิ้ม หากใช้อย่างต่อเนื่องจะทำให้มีความต้องการปริมาณยาที่เพิ่มมากขึ้น จนเกิดอาการติดยาในที่สุด และสั่งการให้ สสจ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมสถานประกอบการร้านขายยาทุกแห่ง ห้ามขายยา ترامาดอลให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกกรณี และให้ทำบันทึกประวัติก่อนซื้อขายทุกครั้ง</p>	
<p><b>ขายกัญชา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-ศ.พญ.สาวิตรี อัจฉางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะวิจัยโดยการสนับสนุนจากสวรส. ศึกษาสถานการณ์ ผลกระทบและมาตรการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลังจากมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขในปี 2565 ที่ระบุให้กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด หรือปลดล็อกกัญชา พบการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเดือน เม.ย.67 มีจุดจำหน่ายกัญชาถึง 7,747 จุด มากที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 1,122 จุด นนทบุรี 1,114 จุด ภูเก็ต 700 กว่าจุด ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 250-1,000 บาทต่อกรัม ทั้งยังมีการจำหน่ายและการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ มากที่สุด ได้แก่ Twitter เฟซบุ๊ก และไลน์ ตามลำดับ รวมทั้งแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada ซึ่งบนโลกออนไลน์มีทั้งการขายกัญชา ผลิตภัณฑ์การเสพ รวมถึงขนมบราวนี่ผสมกัญชา นอกจากนี้พบว่า 1 ใน 4 คน สามารถเข้าถึงจุดจำหน่ายกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างน้อย 1 จุดในรัศมี 400 เมตร ภายใน 5 นาที และ 1 ใน 11 คนอยู่ในครัวเรือนที่มีการปลูกกัญชาในบ้าน</p> <p>ด้านการใช้พบว่า อย่างน้อย 1 ใน 5 เคยใช้กัญชา 60% ใช้เพื่อนันทนาการ 30% ใช้เพื่อการใช้งานอื่น เช่น ใช้ในอาหาร มีเพียง 6% ที่ใช้ทางการแพทย์ ส่วนอัตราการใช้กัญชาของวัยรุ่นและเยาวชนปี 2566 พบเป็นนร.มัธยมฯ 11.8% เยาวชนนอกสถานศึกษา 47.6% และนศ.ป.ตรี 17.1% สาเหตุอันดับต้นๆ การเริ่มใช้กัญชาในเยาวชน ยังคงเป็นความอยากรู้อยากลอง โดยมักใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่น เช่น สุรา ยาสูบ กระท่อม และยังพบว่าคืออาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น ข้อเสนอแนะต้องมีกฎหมายควบคุมการจำหน่ายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างครอบคลุมและชัดเจน มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด เป็นต้น.</p>	
<p><b>พายุถล่ม รพ.อุตรดิตถ์</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, kaoja, brighttv, mono29, ch8, mcot, linetoday, siamnews, thainews, ch7)</p> <p>-เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตก ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล และอีกหลายพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์ ในระยะเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมง ส่งผลให้บ้านเรือน ย่านร้านค้าได้รับความเสียหาย โดย รพศ.อุตรดิตถ์ เสียหายจากกระแสลมพัดกระชากห้องผู้ป่วยตึกผู้ป่วยใน ชั้น 6 ตก ฝนสาดเข้าห้องผู้ป่วย เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำตึก ช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยไปไว้ในชั้นที่ปลอดภัย</p>	
<p><b>พบหนอนในจมูก</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- หญิงวัย 59 ปี มีอาการคัดจมูก ปวดตามใบหน้า รักษาแบบไซนัสอักเสบ จนกระทั่งมีเลือดกำเดาไหลและมีหนองแมลงวันคลานออกมาจากจมูกจึงตัดสินใจมารพ.นครพิงค์ ด้าน พญ.ปัทมา ธนะชัยพันธ์ โสภ คอ นาสิกแพทย์ รพ.นครพิงค์ ตรวจเอกซเรย์ พบว่าไซนัสโหนกแก้มซ้ายเป็นฝ้าขาว ส่งกล้อง คีบหนอนในโพรงจมูกทั้งสองข้างจำนวนมากกว่า 100 ตัว ขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัยแล้ว</p>	
<p><b>โครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567 ที่ประชุมได้รายงาน คค.ตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันตรวจไปแล้ว 846,703 คน เป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ 230,000 คน ซึ่งจะได้รับการตรวจละเอียดเพิ่มเติม 3 เรื่อง คือ 1.คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ EKG 2.เอกซเรย์ปอด และ 3.เบาหวานในตา ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปีจะครบ 1 ล้านคน ตรวจสุขภาพที่เว็บไซต์ Bangkok Health Map</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลูกจ้าง'กสร.' ได้เพิ่มวันหยุดงาน-ลาคลอดบุตร</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, thebangkokinsight, linetoday, thailandplus)</p> <p>- นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ประกาศมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างจากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน และเพิ่มวันหยุดตามที่มิมีมติ ครม. กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้เป็นวันหยุดตามกฎหมาย หากลูกจ้างทำงานในวันหยุดดังกล่าวให้มีสิทธิได้รับค่าจ้างด้วย ส่วนประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ ปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยกำหนดประเภทผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เฉพาะผู้ป่วยสี่เหลี่ยมและสีแดงที่มีสิทธิได้รับค่ารักษา ตามที่ สธ.กำหนด เพื่อรองรับให้รัฐวิสาหกิจสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรของลูกจ้างได้โดยเร็ว</p>	
<p><b>โคราชกวาดล้างยาบ้า32อำเภอ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ch7)</p> <p>-นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผวจ.นครราชสีมา เปิดปฏิบัติการคิกออฟ กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย 32 อำเภอพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ป.ป.ส. สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอปท.กว่า 3,500 นาย เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตลอดเดือนพ.ค. 67 มุ่งป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ค้ารายสำคัญในพื้นที่ ตลอดจนค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข และมีคุณค่า</p>	
<p><b>ได้หวั่นเรียกร้องขอเข้าร่วม WHO</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, sonthitalk)</p> <p>-ได้หวั่นขอการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในระบบการจัดการสาธารณสุขของโลก หลังจากถูกกีดกันไม่ให้สมาชิกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ามกลางความเสี่ยงของสถานการณ์โรคระบาดต่าง ๆ</p>	